

แผนนำโชค

ภัยคุกคาม

นักศึกษา'บข.'

‘ประจวบ’เตือน
สตีกกลุ่มอาจารย์
มช. ที่รุมประ
ณามการกระทำ
ที่รุนแรงของนัก
ศึกษาพร้อมแต่
ชุดดำประท้วง
ให้แสดงความ
คิดเห็นสม
เป็นปัญญาชน
นักศึกษา 2,000
คนโดดป้องแกน
นำนักศึกษาที่ถูก
สภา มช.แจ้งจับ
(อ่านหน้า 18)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายประจวบ ไขสงสาน รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยกล่าวว่า การที่ พล.ต.อ. เกา สารสิน นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี (นช.) ได้ พ. น. พ. สุชาติ อารีมิตร อดีตกรรมการบริหาร นช. เช่นแจ้งความที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินคดีกับแกนนำนักศึกษาทั้ง 7 คน ในข้อหาทำร้ายร่างกาย และกักขังหน่วงเหนี่ยวมัน ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ น. พ. สุชาติ จะทำได้ เนื่องจากเป็นคดีทางอาญา อาจมีบางข้อหาขอความได้ แต่บางข้อหาไม่สามารถขอความได้ อย่างไรก็ตาม เวลานี้ตนยังไม่อยากแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ และยังไม่บอกไม่ได้ว่า การแจ้งความขอ น. พ. สุชาติ เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง ส่วนกรณีที่ทบวงมันโดยขอให้ นช. ใช้วิธีประนีประนอมกับ น. ส. ที่ชุมนุมคัดค้าน แต่ พล.ต.อ. เกา ในฐานะนายกสภา นช. กับ พ. น. พ. สุชาติ ไปแจ้งความ เพราะ พล.ต.อ. เกา เคยเป็นตำรวจมาก่อน ตนยืนยันว่า การแจ้งความครั้งนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของ น. พ. สุชาติ แต่ นช. ยืนยันที่จะไม่คิดใจหรือเอาความกับ น. ส. ที่คัดค้านและก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงขึ้น

นายประจวบกล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มอาจารย์ของ นช. รวมตัวประณามการกระทำที่รุนแรงของ น. ส. รวมทั้งมีการแต่งชุดดำเพื่อแสดงการไม่เห็นด้วยนั้น ตนอยากให้ทุกคนใช้สติในการแสดงความคิดเห็น ให้เหมาะสมกับที่ทุกคนเป็นปัญญาชน และเชื่อว่าทุกอย่างจะจบลงอย่างเรียบร้อย ส่วนเรื่องที่ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นอธิการบดีคนใหม่เมื่อใดนั้น เป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบในขณะนี้

วันเดียวกัน น. ส. พรทิพย์ แซ่เตียว หนึ่งในแกนนำนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดฆอกรณีนายสุชาติ อารีมิตร รองอธิการบดี นช. แจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปราม ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มนักศึกษา

ในข้อหาทำร้ายหน่วงเหนี่ยว เหตุเกิดระหว่างการชุมนุมประท้วงการสรรหาอธิการบดี นช. เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ไม่รู้สึกหวั่นไหว และจะดำเนินการเคลื่อนไหวคัดค้านต่อไป ขณะนี้จะยุติการเคลื่อนไหวชั่วคราว เพื่อให้ผู้ใหญ่ในสภา นช. ออกมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน แต่เมื่อ นายปริญญา จินดาประเสริฐ เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีจะออกมาเคลื่อนไหวทันที โดยจะนำเรื่องความไม่โปร่งใสต่างๆ มาซักถาม เพื่อให้ นายปริญญา ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง

น. ส. พรทิพย์กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา นช. ไม่เคยแจ้งความจับกุมนักศึกษากรณี พล.ต.อ. เกา สารสิน เป็นผู้ให้นำมาขู่สุชาติข้ามแจ้งความ อาจจะเป็นเพราะได้ข้อมูลที่ดี และหากจะจับกุมนักศึกษา 7 คน ในข้อหาทำร้ายหน่วงเหนี่ยวจริง ก็ต้องจับนักศึกษาทั้ง 2,000 คน ที่ชุมนุมคัดค้านด้วย ส่วนเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เพราะอาจารย์ไม่ยอมฟังข้อเรียกร้องของนักศึกษาที่ชุมนุมอย่างสงบมานานเป็นสัปดาห์ ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่รู้สึกโกรธแค้นจึงเกิดเหตุรุนแรงขึ้น

“ขณะที่กลุ่มแกนนำนักศึกษาเริ่มถูกข่มขู่คุกคาม มีทั้งทำร้ายร่างกาย บางคนถูกอาจารย์เรียกจับ และข่มขู่ว่าอาจจะพ้นสภาพนักศึกษา หากเป็นจริงจะต้องหมดสมญาธิบายว่า พ้นสภาพนักศึกษาในข้อหาอะไร การกระทำเช่นนี้ถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตย และกลุ่มนักศึกษาจะรอดูกระบวนการยุติธรรมว่าจะให้ความเป็นธรรมกับนักศึกษาอย่างไร เพราะนักศึกษาเคยแจ้งความดำเนินคดีนายปริญญามาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่เคยมีการสอบสวน และยังมีนายปริญญาไม่ผิด ขณะที่อาจารย์แจ้งจับนักศึกษา และมีผลการดำเนินการที่กลับกัน ก็จะเป็นการชี้ให้เห็นว่า ก็มีคดีเป็นอย่างไร” น. ส. พรทิพย์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้บรรยากาศภายใน มข. เริ่มคลี่คลายจนกลับสู่สภาพเดิมแล้ว โดยมีการเวียนการสนทนาปกติ กลุ่มนักศึกษาก็อดข้าวประท้วงบริเวณหน้าตึกอธิการบดีก็หยุดประท้วงแล้ว ขณะที่กลุ่มแกนนำนักศึกษาได้ทำหน้าที่สื่อประกาศขออภัย ออกแจกจ่ายให้กับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ระบุว่า รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันมีแถลงการณ์ลงชื่อ นายประสิทธิ์ ฤทธิรงค์ และกลุ่มพิทักษ์วัฒนธรรมอีสานออกมาประณามกลุ่มนักศึกษาที่ไปปลาร้างวางไข่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจ ระบุว่าปลาร้างเป็นอาหารหลัก และวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนอีสาน การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการเหยียดย่ำวัฒนธรรมอีสานอย่างรุนแรง และสร้างมลทินให้กับ มข. อย่างไม่น่าให้อภัย จึงขอให้ยุติการกระทำ ไม่งั้นนั้นจะมีกลุ่มพลังหรือชาย ออกมาประณามอีกครั้ง

ด้านนายอวยชัย ระธา ประธานสมาชิษษาเกษตรกรภาคอีสานกล่าวว่า การที่อาจารย์แจ้งจับนักศึกษาคือเป็นเรื่องที่น่าท้อและควรทบทวนใหม่ เพราะรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นใหม่ก็เกิดจากแรงผลักดันของประชากร มข. ด้วย แต่เมื่อนักศึกษาออกมาเรียกร้องใช้สิทธิตามมาตรา 44 อาจารย์กลับคัดค้านและไปแจ้งความจับ จึงอยากถามว่าการแจ้งความครั้งนี้ เพราะเด็กไม่เคารพ หรือเพราะเกิดจากระบบของ มข. ที่ถืออำนาจมีมานาน มีผลประโยชน์มากมายหรือไม่ จึงต้องแจ้งความ

“หากไม่รีบถอนแจ้งความ และขออภัยต่อประชาชนภาคอีสาน ซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ทางองค์กรประชาชนภาคอีสานทุกองค์กรจะมีการจับเคลื่อนเพื่อออกมาคัดค้านเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด อย่างไรก็ตามจะมีการกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้” นายอวยชัยกล่าว